

ยกระดับมาตรฐานประกัน

คปภ.ร่วมเวทีเอเชียระดมสมอง สู่ระบบสากล ติวเข้มเอกชนรับบัญชีIFRS17



ร่วมมือ : สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ลงนามในบันทึกความเข้าใจ ร่วมกับ Clement Cheung Wan-ching Chief Executive Officer ของ Insurance Authority ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลภาคประกันภัยของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยระหว่างสองประเทศ

โพสต์ทูเดย์ - คปภ.ดึงหน่วยงานกำกับดูแลด้านประกันภัยของเอเชียเป็นแนวร่วมสร้างความแข็งแกร่งให้ประกันภัยไทย

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ได้เข้าร่วมประชุม Asian Insurance Forum ณ เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง ซึ่งผู้ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้ประกอบการธุรกิจ ผู้แทนจากหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยของประเทศต่างๆ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทประกันภัย และหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มากกว่า 200 คน

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารระดับสูงทั้งในธุรกิจประกันภัยและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารพาณิชย์ นักกฎหมาย และนักวิชาการ เป็นต้น โดยหัวข้อการสนทนาครอบคลุมความท้าทายและโอกาสที่เกิดขึ้น จากการพัฒนาและการขยายตัวของธุรกิจประกันภัยในภูมิภาคเอเชีย

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมเห็นว่า นอกเหนือจากการบ่งชี้โอกาสและช่องทางที่ธุรกิจประกันภัย สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการอื่นในแต่ละประเทศแล้ว

นั้น หน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยและภาคธุรกิจประกันภัยของเอเชียควรผนึกกำลังในการสร้างฐานเสียงที่หนักแน่นในเวทีโลก อาทิ มาตรฐานการกำกับธุรกิจประกันภัยสากล (International Association of Insurance Supervisors) และมาตรฐานบัญชีสากล (International Financial Reporting Standards) เป็นต้น เพื่อให้มาตรฐานดังกล่าวนั้นเหมาะสมกับบริบทและระดับการพัฒนากิจการของอุตสาหกรรมประกันภัยของเอเชีย

นอกจากนี้ หน่วยงานกำกับดูแลด้านประกันภัยของฮ่องกงและภาคธุรกิจประกันภัยของฮ่องกงได้กล่าวถึง

แผนการยกระดับเขตการปกครองพิเศษ
ฮ่องกง ให้เป็นศูนย์กลางด้านการประกัน
ภัย การประกันภัยต่อ และการบริการ
ด้านการบริหารความเสี่ยงของภูมิภาค
เอเชียด้วยการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบ
เพื่อส่งเสริมการตั้ง Captive Insurer การ
ซื้อขายอนุพันธ์ อีกทั้งการบูรณาการด้าน
เศรษฐกิจระหว่างเขตการปกครองพิเศษ
ฮ่องกงและหัวเมืองสำคัญทางตอนใต้ของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน

นายสุทธิพล กล่าวว่า ในงานสัมมนา
ได้มีการแสดงมุมมองและข้อเสนอแนะ
จากการทดสอบการปฏิบัติตามมาตรฐาน
บัญชี IFRS 17 ซึ่งไทยได้มีการเตรียมความ

พร้อมการปรับเปลี่ยนมาตรฐานบัญชี
IFRS 17 แล้ว โดยได้มีการจัดสัมมนาภาค
ปฏิบัติและสัมมนาระดับผู้บริหารระดับ
สูงของบริษัทประกันภัย เพื่อสร้างความ
ตระหนักถึงระดับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
และความสำคัญของการเตรียมความ
พร้อม อาทิ บุคลากรด้านคณิตศาสตร์
ประกันภัย ระบบ IT ลักษณะแบบ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัย และนโยบายการ
ลงทุน เป็นต้น ทั้งนี้ คปภ.จะมีการศึกษา
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน
บัญชีต่อบริษัทประกันภัยแต่ละรายใน
อนาคตเพื่อช่วยบริษัทประกันภัยในการ
เตรียมความพร้อม ■